

Số: /QĐ-PCTT,TKCN&PTDS

Hoàng Giang, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân
sự xã Hoàng Giang

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PCTT, TKCN & PTDS XÃ HOÀNG GIANG

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự;

Căn cứ Quyết định số:27 /QĐ-UBND, ngày 16 / 05 /2022 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoàng Giang;

Căn cứ nhiệm vụ Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Hoàng Giang như sau:

1. Ông : Cao Văn Bắc; Chủ tịch UBND kiêm trưởng ban điều hành chung.

2. Ông : Lê Quang Huy; Phó chủ tịch UBND xã. Phó Trưởng ban Thường trực: trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã; thay Trưởng ban điều hành khi Trưởng ban đi vắng.

3. Ông: Hà Hùng Tuyền; Phụ trách công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã. Có nhiệm vụ trực ban 24/24 giờ khi bão, lũ có thể đổ bộ vào đất liền, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão lũ, tiếp nhận công văn, điện thoại chỉ đạo của BCH phòng chống thiên tai huyện, nắm bắt, tổng hợp tình hình phòng chống lụt bão của địa phương thông qua báo cáo của các mũi công tác, báo cáo trực tiếp với trưởng, phó BCH xã để có kế hoạch chỉ đạo. Tham mưu về chuyên môn cho BCHPCTT xã trong việc xử lý các sự cố của đê, kè, cống, đường giao thông trong lúc phòng chống lụt bão, tham mưu, chỉ đạo xử lý, giải tỏa tập kết cát làm cản trở lòng sông thoát lũ, khai thác cát trái phép trên địa bàn; đề xuất các vị trí khai thác đất, đá phục

vụ nhiệm vụ hộ đê; tham mưu xử lý, khắc phục ô nhiễm nguồn nước, môi trường khi xảy ra thảm họa, thiên tai; thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công

4. Ông: Đỗ Văn Chung phó CHTQS xã làm trưởng tiểu ban đê, phụ trách gồm 19 đ/c là LLDQ, sử dụng 10 đ/c làm nhiệm vụ khi lũ ở báo động 1 và 2; Khi báo động 3 trở lên được tăng cường 9 đ/c là chiến sĩ ở các đơn vị DQ xã. Trực tiếp phụ trách công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự xã.

5. Ông: Nguyễn Văn Loan - Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã làm trưởng tiểu ban xung kích. Phụ trách công tác phòng thủ dân sự; ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Trực tiếp phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo và chỉ huy lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp với các ngành trong tổ chức tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống khẩn cấp, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai theo quy định. Trực tiếp chỉ đạo điều hành Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Đỗ Văn Chung làm phó trưởng tiểu ban. Được thành lập 1 trung đội xung kích cơ động gồm : 53 đ/c trực tại văn phòng UBND xã khi có bão lũ, mỗi thôn thành lập 1 trung đội = 30 đ/c do đồng chí thôn trưởng làm trưởng trung đội trưởng lực lượng này được sử dụng khi có tình huống thiên tai xảy ra, do trưởng ban CHPCTT xã quyết định huy động, chịu sự điều động của BCH phòng chống lụt bão xã, chịu sự chỉ huy trực tiếp của BCHQS xã trong công tác hộ đê, chống bão; (**Trực tiếp chỉ đạo thôn Trinh Phúc**)

6. Ông: Nguyễn Đình Sỹ Công chức văn hóa làm trưởng tiểu ban giao thông hỏa tốc; Ông Trần Ngọc Long phó tiểu ban. Có trách nhiệm tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm thông tin, tuyên truyền trong PCTT theo các tình huống, cấp độ thực tế, được sử dụng lực lượng theo biên chế, nhận, chuyển công văn khi BCH phòng chống lụt bão yêu cầu trong mọi tình huống, được sử dụng lực lượng tăng cường cho các hướng trọng điểm liên lạc giữa BCH và các mũi, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các công trình di tích lịch sử, văn hoá khi xảy ra thiên tai; chỉ đạo việc chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo,... theo quy định, đảm bảo an toàn khi có bão, lốc, gió mạnh; (**Trực tiếp chỉ đạo thôn Hợp đồng**)

7. Bà Đỗ Thị Hằng Chủ tịch phụ nữ xã làm Trưởng tiểu ban hậu phương; Bà: Lê Thị Lý làm phó trưởng tiểu ban Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ, bảo đảm cho PCTT và khi xử trí các tình huống xảy ra. Sử dụng 10 người, Chuẩn bị một cơ số tiền mặt nhất định phục vụ cho phòng chống bão lụt, đảm bảo đời sống sinh hoạt cho toàn bộ lực lượng khi thiên tai đổ bộ vào đất liền. (**Trực tiếp chỉ đạo thôn Trinh Lộc**)

8. Ông: Nguyễn Văn Dũng chủ tịch MTTQ làm trưởng tiểu ban sơ tán, Ông: Đỗ Tiến Dũng Chủ Tịch Hội Nông dân, Ông Cao Xuân Lâm chủ tịch CCB làm phó trưởng tiểu ban, có nhiệm vụ tham mưu xây dựng phương án di dân trong các tình huống, cấp độ thiên tai diễn ra. Trực tiếp hướng dẫn nhân dân sơ tán đúng vị trí quy định khi có hiệu lệnh của BCH phòng chống thiên tai xã. Phối hợp với các cấp uỷ ban công tác MT thôn điều động tăng cường lực lượng cho các mũi, khi

có yêu cầu của BCH phòng chống thiên tai xã. (**Trực tiếp chỉ đạo thôn Trinh Thọ**)

9. Ông: Trịnh Quốc Hương trạm trưởng trạm y tế làm trưởng tiểu ban cứu hộ, cứu thương, ông **Đỗ Văn Chung** Chủ tịch hội chữ thập đỏ làm phó trưởng tiểu ban, lực lượng được sử dụng 11 người. Có nhiệm vụ xây dựng phương án cụ thể trong việc cứu hộ, cứu nạn, chuẩn bị một cơ sở thuốc, cáng thương, các phương tiện khi có tình huống thiên tai xảy ra, bảo đảm phục vụ cứu hộ, cứu nạn trong phòng chống thiên tai đạt chất lượng cao.

10. Ông Lê Huy Hoàng - làm trưởng tiểu ban an ninh, Ông **Trương Thanh Tân**; Ông **Lê Phú Ba** làm phó trưởng tiểu ban; được sử dụng 12 đ/c trong BCH và lực lượng công an viên có nhiệm vụ tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và phòng thủ dân sự theo quy định; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ; thực hiện bảo vệ tài sản nhân dân khi có bão, lụt và các tình huống thiên tai xảy ra.

11. Ông: Nguyễn Hùng Mạnh – Giám đốc hợp tác xã dịch vụ Điện năng nông nghiệp làm trưởng tiểu ban tiêu úng; Ông **Nguyễn Văn Đoàn Thụ** y làm phó tiểu ban. Sử dụng 10 người có nhiệm vụ chủ động xây dựng phương án tưới, tiêu, kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong sản xuất nông nghiệp, bảo đảm phù hợp các tình huống thiên tai. Trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn nhân dân, các lực lượng hỗ trợ cứu hoa màu của nhân dân trong mưa bão và sau mưa bão; phụ trách tiêu úng, chống hạn, chỉ đạo lực lượng nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương theo chỉ tiêu huyện giao. Chủ động vận hành các cống, trạm bơm tưới, tiêu khắc phục hậu quả do ngập, lụt, hạn hán gây ra; thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

12. Bà Nguyễn Thị Giang - Văn phòng UBND làm trưởng tiểu ban vật tư, Ông **Hà Hùng Tuyên ĐC XD** làm phó tiểu ban. Có nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc các thôn giao nộp vật tư phòng chống thiên tai, tập chung tại các vị trí trước ngày 30/5/2021, bảo quản vật tư kiểm soát và điều động vật tư khi có lệnh của BCH phòng chống thiên tai xã.

Phụ trách công tác thống kê, phối hợp với các ngành đánh giá, xác nhận thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Tham mưu theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc nhiệm vụ được giao, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTT, TKCN&PTDS;

13. Ông Nguyễn Đức Tú, Phó Giám đốc hợp tác xã điện năng làm trưởng tiểu ban điện sáng, cùng các ông thợ điện các Thôn; Tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm cung cấp nguồn điện năng trước, trong, sau bão, Lụt xảy ra - Chịu trách nhiệm phục vụ kịp thời ánh sáng thông tin, liên lạc, sử lý các sự cố thiên tai. phụ trách công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện, cung cấp điện an toàn kịp thời cho các vị trí, cơ sở trọng tâm phục vụ chỉ huy phòng, chống khắc phục thiên tai, khôi phục hệ thống điện bị thiệt hại.

14. Ông Nguyễn Văn Loan làm trưởng tiểu ban tiền phương; Ông Hà Hùng Tuyên làm phó trưởng tiểu ban cùng các thành viên trong ban. Trực tiếp chỉ huy lực lượng ứng cứu khi thiên tai xảy ra.

15. Các ông (bà) Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể: theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức trách nhiệm của Đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và Nhân dân trong xã về công tác phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro do thiên tai; tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai, và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã được quyền huy động cán bộ, công chức, viên chức, để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự theo đúng phân công và quy định hiện hành. Chủ động lập và triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trên địa bàn xã, rà soát tất cả các kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của địa phương đã lập để bổ sung, hoàn thiện đảm bảo tính khả thi và phù hợp thực tế. Khi xảy ra tình huống thiên tai trên địa bàn xã được phân công phụ trách, các thành viên phải chủ động và có mặt kịp thời để trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các xã chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự đạt kết quả tốt nhất.

- Giao Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai xã cập nhật và tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai xã báo cáo UBND huyện cập nhật và tổng hợp kết quả thực hiện công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND xã, Trưởng các ngành đoàn thể và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Chỉ đạo PCTT, TKCN&PTDS huyện (b/c);
- Phòng Nông nghiệp&PTNT (b/c);
- Lưu: PCTT,TKCN&PTDS.

TRƯỞNG BAN

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Cao Văn Bắc**

